

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐๐

คำอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียมวัดการดำเนินการให้บริการผสมเทียม โคนม เนื้อ กระบือ แพะ ด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งที่ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อที่ได้รับมาตรฐาน ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ๔ ตัว คือ

๑. จำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม (ร้อยละ ๓๐)
๒. จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม (ร้อยละ ๕๐)
๓. ความสมบูรณ์ในการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผสมเทียม (ร้อยละ ๑๐)
๔. การส่งรายงาน ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของ ผท.๙ รายงานประจำเดือน รายงานลูกเกิด และตรวจท้องจากการผสมเทียม ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐)

#### เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ คะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน	
	รอบที่ ๑/๒๕๖๑	
๑	<p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐</p> <p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐</p> <p>-ความสมบูรณ์ในการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผสมเทียม หลังวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๗ วัน</p> <p>-ส่งรายงาน ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของ ผท.๙ รายงานประจำเดือน รายงานลูกเกิดและตรวจท้องจากการผสมเทียม หลังวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๗ วัน</p>	
๒	<p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕</p> <p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕</p> <p>-ความสมบูรณ์ในการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผสมเทียม หลังวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๖ วัน</p> <p>-ส่งรายงาน ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของ ผท.๙ รายงานประจำเดือน รายงานลูกเกิดและตรวจท้องจากการผสมเทียม หลังวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๖ วัน</p>	
๓	<p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐</p> <p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย</p>	

	<p>ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐</p> <p>-ความสมบูรณ์ในการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผสมเทียม หลังวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๕ วัน</p> <p>-ส่งรายงาน ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของ ผท.๔ รายงานประจำเดือน รายงานลูกเกิดและตรวจท้องจากการผสมเทียม หลังวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๕ วัน</p>
๔	<p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕</p> <p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕</p> <p>-ความสมบูรณ์ในการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผสมเทียม หลังวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๔ วัน</p> <p>-ส่งรายงาน ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของ ผท.๔ รายงานประจำเดือน รายงานลูกเกิดและตรวจท้องจากการผสมเทียม หลังวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๔ วัน</p>
๕	<p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐</p> <p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐</p> <p>-ความสมบูรณ์ในการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผสมเทียม ตรงตามวันและเวลาที่กำหนดภายใน วันที่ ๓๐ ของทุกเดือน และไม่เกินกำหนด ๓ วัน</p> <p>-ส่งรายงาน ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของ ผท.๔ รายงานประจำเดือน รายงานลูกเกิดและตรวจท้องจากการผสมเทียม ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือนและไม่เกินกำหนด ๓ วัน</p>

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ คะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน	
	รอบที่ ๒/๒๕๖๐	
๑	<p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐</p> <p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>-ความสำเร็จในการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผสมเทียม หลังวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๗ วัน</p> <p>-ส่งรายงาน ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของ ผท.๙ รายงานประจำเดือน รายงานลูกเกิดและตรวจท้องจากการผสมเทียม หลังวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๗ วัน</p>	
๒	<p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐</p> <p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐</p> <p>-ความสำเร็จในการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผสมเทียม หลังวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๖ วัน</p> <p>-ส่งรายงาน ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของ ผท.๙ รายงานประจำเดือน รายงานลูกเกิดและตรวจท้องจากการผสมเทียม หลังวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๖ วัน</p>	
๓	<p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐</p> <p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐</p> <p>-ความสำเร็จในการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผสมเทียม หลังวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๕ วัน</p> <p>-ส่งรายงาน ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของ ผท.๙ รายงานประจำเดือน รายงานลูกเกิดและตรวจท้องจากการผสมเทียม หลังวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๕ วัน</p>	
๔	<p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐</p> <p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐</p> <p>-ความสำเร็จในการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผสมเทียม หลังวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๔ วัน</p> <p>-ส่งรายงาน ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของ ผท.๙ รายงานประจำเดือน รายงานลูกเกิดและตรวจท้องจากการผสมเทียม หลังวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เกินหนด ๔ วัน</p>	

๕	<p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>-ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>-ความสมบูรณ์ในการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผสมเทียม ตรงตามวันและเวลาที่กำหนดภายใน วันที่ ๓๐ ของทุกเดือน และไม่เกินกำหนด ๓ วัน</p> <p>-ส่งรายงาน ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของ ผท.๙ รายงานประจำเดือน รายงานลูกเกิดและตรวจ ท้องจากการผสมเทียม ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือนและ ไม่เกินกำหนด ๓ วัน</p>
---	--

เงื่อนไข :

**๑. เกณฑ์การให้คะแนนในรอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ คิดจาก**

๑.จำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปีในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒.จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียมในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปีในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

**๒. เกณฑ์การให้คะแนนในรอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ คิดจาก**

๑.จำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปีในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒.จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียมในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปีในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

**ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :**

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐
๑.จำนวนสัตว์แม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมเทียม	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒.จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

หลักฐานจากรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน